



ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือนตุลาคม 2564

สูงขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนตุลาคม 2564 (ปี 2558=100) เท่ากับ 104.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) จากราคาสินค้า **หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม** สูงขึ้นร้อยละ 7.6 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ และราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเป็นหลัก สำหรับกลุ่มสินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อาหาร โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ **หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง** สูงขึ้นร้อยละ 24.9 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่**หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง** ลดลงร้อยละ 2.6 เป็นผลจากสินค้าเกษตรกรรมเป็นสำคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ไม้ผล มะพร้าว สุกร/ไก่มีชีวิต เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน ขณะที่ความต้องการของตลาดชะลอตัว อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต พบว่า ดัชนีหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.3 16.5 และ 7.1 ตามลำดับ โดยมีสินค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับสูงขึ้นตามวัตถุดิบ ได้แก่ ผลปาล์มสด → น้ำมันปาล์มดิบ → น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ มันสำปะหลังสด → มันเส้น/มันอัดเม็ด/แป้งมันสำปะหลัง เนื่องจากความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเปลี่ยนแปลง

จำแนกรายหมวด

แบ่งตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of Products by Activity)



แบ่งตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)



แนวโน้ม

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2564 ดัชนีราคาผู้ผลิตมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบและเหล็กที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์โลกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลจากการควบคุมปริมาณการผลิตเหล็กของประเทศจีน ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และโลหะขั้นมูลฐาน นอกจากนี้ การส่งออกในหลายสินค้ายังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง รถยนต์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าและเงินบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญบางรายการ อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว สุกรและไก่มีชีวิต มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเฉพาะข้าวเปลือก ที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาด ขณะที่สต็อกเก๋ายังมีปริมาณมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศยังชะลอตัว ประกอบกับฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนอยู่ระดับสูง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายหลังการเปิดประเทศ และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป